

'บางใหญ่-กาญจนบุรี' เปิดก.ย.66

- อธิบดี ทล. ปิดเส้น 25 ผู้รับเหมาลุย!
- ปิดจ๊อบเวนคืนเครื่องจักร-คนฟรี

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. นายสรวิศ ทรงศิริ โฆษกอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยหลังเชิญผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กม. งบประมาณ 49,120 ล้านบาท ทั้ง 25 ตอน รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบควบคุมโครงการ อาทิ สำนักก่อสร้างทางที่ 1, สำนักก่อสร้างสะพาน และสำนักสำรวจและออกแบบมาประชุมของ ทล. มาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการก่อสร้างหลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอกรอบวงเงินจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มเติมอีก 12,032 ล้านบาท รวมเป็น 17,452 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาลและนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ให้เร่งรัดโครงการ

นายสรวิศ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการผู้รับจ้างเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคลากรดำเนินงาน เพราะโครงการล่าช้าไป 2 ปี มีความก้าวหน้าแค่ 25% ช้ากว่าแผน 56% เพราะเจ้าพื้นที่ได้เพียง 31% หากจ่ายค่าเวนคืนแล้วให้เข้าพื้นที่ก่อสร้างทันทีรวมทั้งกำกับเร่งรัดให้เสร็จตามแผนโดยงานโยธาจะต้องเสร็จต้นปี 66



ขณะที่งานร่วมลงทุนการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) จะเสร็จหลังงานโยธาประมาณ 6 เดือน หรือราวกลางปี 66 ว่าเป็นหมายเปิดบริการในเดือน ก.ย. ปี 66 ทั้งนี้ผู้รับจ้างยินดีเร่งรัดดำเนินการให้เร็วกว่าแผนขณะที่หน่วยงานของ ทล. จะต้องติดตาม ควบคุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโครงการให้ผู้รับจ้างดำเนินการได้ตามแผนเช่นกัน

นายสรวิชญ์ กล่าวอีกว่า ส่วนความ
คืบหน้าการจ่ายค่าเวนคืนวงเงิน 12,032
ล้านบาท รวม 4,500 กว่าราย แบ่งเป็น
ที่ดิน 2,577 แปลง สิ่งปลูกสร้างและต้นไม้
ประมาณ 2,000 รายการ ทล.ได้ทำราย
ละเอียดสัญญาหนังสือส่งผู้ที่ยังไม่ได้รับค่า
เวนคืนทราบทุกรายแล้ว จะนัดประชุมเพื่อ
รับเงินค่าเวนคืนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ธ.ค. 62

รายงานข่าวจาก ทล. แจ้งว่าหน่วย
งานที่รับผิดชอบได้แจ้งผู้ได้รับผลกระทบ
จากการเวนคืนเข้าร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจ
อธิบายกระบวนการดำเนินงานและ
ร่วมลงนามสัญญาจ่ายค่าเวนคืน โดย
แนวทางหลวงนทพ.รับผิดชอบเวนคืน
ในพื้นที่ อ.บางใหญ่ ครอบคลุม 3 ตำบล
ได้แก่ ต.เสาธงหิน ต.บางแม่นาง และ
ต.บ้านใหม่ มีที่ดิน 521 ราย สิ่งปลูกสร้าง
199 ราย ต้นไม้ 98 ต้น วงเงินค่าเวนคืน
รวมประมาณ 3,142,318,162 บาท

ทั้งนี้ได้จัดประชุม 3 วัน วันที่ 29
พ.ย. นี้ 200 ราย วันที่ 4 ธ.ค. และวันที่ 6

ธ.ค. 62 จะแบ่งผู้เข้าร่วมตามความเหมาะสมต่อไป หลังจากนั้น
จะจ่ายค่าเวนคืนให้ผู้ได้รับผลกระทบให้ครบทั้งหมดภายใน
เดือน ธ.ค. 62 เพื่อให้สามารถเข้าพื้นที่ก่อสร้างได้ต่อไป ขณะ
เดียวกันหากมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรับค่าเวนคืน
หรือไม่พอใจวงเงินที่ได้รับครั้งนี้สามารถทำเรื่องอุทธรณ์มายัง
กระทรวงคมนาคมได้